

PTT 17,18 นิวไฮ 502 บาท จับตา 520 พักตัว

ราคาหุ้น ปตท. (PTT) เพิ่มขึ้นมาทะลุระดับ 500 บาท ทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 502 บาท นักวิเคราะห์หุ้นมองเชิงบวก ราคาหุ้นยังไม่แพงเกินไปค่า P/E 11 เท่า แนะนำถือลงทุนได้ แต่หากสัปดาห์หน้าราคาวิ่งต่อให้จับตา ระดับ 520 บาท หลังหมดข่าวดี อาจมีขายทำกำไรออกมา

ถึงแม้ว่าราคาหุ้น ปตท. เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากปีที่แล้ว แต่การซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้ราคาหุ้น PTT ทำจุดสูงสุดใหม่มาปิดที่ 502 บาท เพิ่มขึ้น 4 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4,949 ล้านบาท จากปัจจัยบวกหลายประการ เช่น การที่โกลด์แมนแซคส์ออกมาปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบจาก 62 ดอลลาร์/บาร์เรล



△ ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ

เป็น 75 ดอลลาร์/บาร์เรล การที่บริษัทย่อยอย่าง ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ซื้อแหล่งบงกชเพิ่ม 22.22% รวมถึงการคาดการณ์ผลประกอบการ

ไตรมาส 4/2560 ที่คาดว่า จะประกาศออกมาดีขึ้น

หุ้น PTT ซื้อขายกันที่ระดับราคา 440 บาทช่วงปลายปีที่แล้ว และขยับเพิ่มขึ้นมาที่ 460-480 บาทในช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นมาซื้อขายกันในระดับราคา 490 บาทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าการซื้อขายต่อวันอยู่ระดับ 2,000-3,000 ล้านบาท บางวันขึ้นไปถึงระดับ 4,000 ล้านบาทก็มี

นายประกิต สิริวัฒนเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มองว่าราคา

ข่าวต่อ

PTT

น้ำมันดิบในช่วงนี้ยังยืนได้เหนือระดับ 65 ดอลลาร์/บาร์เรล ถือเป็นข่าวดีที่หนุนให้ราคาหุ้นพลังงานเพิ่มสูงขึ้น ส่วนราคาหุ้น PTT ที่ขึ้นมาเกิน 500 บาทนั้น มองว่าถ้าราคาหุ้น ปตท.จะมีโอกาสวิ่งต่อ คาดว่าถ้าขึ้นไปถึงระดับราคาที่ 520 บาทก็น่าจะหยุดพัก และมีการขายทำกำไรออกมา

ในช่วงนี้มีแต่ข่าวเชิงบวกจากการคาดหวังผลประกอบการที่ดี อัตราการจ่ายเงินปันผลที่ดี ทั้งบริษัท ปตท.ฯ เอง และบริษัทในเครือที่คาดการณ์ว่าผลประกอบการในไตรมาส 4 ที่จะประกาศออกมาจะเติบโตอย่างโดดเด่น ที่ระดับราคา 500 บาทก็ยังมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น หรือ ค่า P/E ประมาณ 11 เท่า ถือว่าราคาหุ้นยังไม่ได้สูงเกินไปทางบล.กสิกรไทยฯแนะนำนักลงทุนยังถือลงทุนได้ แม้ว่าคาดการณ์มูลค่าเหมาะสมของ PTT ที่ 490 บาท แต่หลังจากมีการประกาศผลการดำเนินงานออกมาก็จะมีการปรับคาดการณ์อีกครั้งหนึ่ง

สำหรับความเสี่ยงของหุ้น PTT นายประกิตแนะนำว่าเมื่อมีการประกาศผลการดำเนิน

งาน และประกาศเงินปันผลออกมาแล้ว เมื่อหมดข่าวดีก็อาจจะเห็นนักลงทุนระยะสั้นขายหุ้นทำกำไรออกมา

นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานค้าหลักทรัพย์บุคคล บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด กล่าวว่าทางฝ่ายวิเคราะห์ของบล.บัวหลวงฯ ให้ราคาที่เหมาะสมของหุ้น PTT ที่ 480 บาท ตอนนี้ราคาตลาดขึ้นมาจนเกินแล้ว แต่ก็ยังถือว่าไม่ได้แพงมาก หากมองจากกำไรสุทธิต่อหุ้นของปีนี้ที่ บล.บัวหลวงฯ คาดว่า PTT จะมีกำไรต่อหุ้น 43.76 บาท เทียบราคาหุ้นปัจจุบันจะมีค่า P/E 11.6 เท่า ซึ่งยังอยู่ในระดับเดียวกับค่า P/E ของหุ้นกลุ่มพลังงานที่ 11.4 เท่า แนะนำให้ถือลงทุนได้ ทางบล.บัวหลวงฯมองว่าผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2560 จะออกมาเติบโตมาก แต่คาดว่าผลประกอบการไตรมาส 1/2561 อาจจะออกมาเติบโตน้อยลง

สัปดาห์หน้าจะมีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) เสนอขายโดย บล.เดซีไอฯ จำนวน 3 หลักทรัพย์ อ้างอิงหุ้น ปตท. (PTT), หุ้น ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) และหุ้นยูนิเวนเจอร์ (UV) เข้าทำการซื้อวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ■